



# Thư ngỏ

## VỀ VIỆC PHÁC HỌA MỘT MẪU BIỂU TƯỢNG (LOGO) CHO LTAHCC

Kính thưa quý Ái Hữu và Thân Hữu,

LTAHCC, đứa con tinh thần của chúng ta đã tròn 22 tuổi. Từ những bước đi chập chững lúc ban đầu, qua bao thử thách nó đã trở nên vững vàng và lớn mạnh. Chúng ta thử nhìn lại chặng đường khởi đầu của Lá Thư. Từ một bản tin ngắn dửng để liên lạc, tìm lại nhau trong những ngày đầu còn lạc lõng bơ vơ nơi xứ lạ, Lá Thư ngày nay được sự bồi dưỡng dồi dào và đều đặn của một tập thể hiện diện khắp năm châu và trở thành một tập san có tầm vóc. Không những được tập thể Ái Hữu quý mến, Lá Thư còn được cả gia đình Ái Hữu và Thân Hữu ưu ái không kém, Chúng có lẽ trong vài số LT vừa qua, nhiều chị Công Chánh và nội trợ Công Chánh đã tích cực đóng góp bài vở, làm cho LT thêm phong phú và tươi thắm. Một vài Ái Hữu trước đây tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với LT, nay đã trở lại chăm sóc cho đứa con tinh thần này. Đặc biệt hơn nữa, nhiều anh chị em trẻ, tốt nghiệp tại hải ngoại và có thể nói không có một chút liên hệ gì trong quá khứ với tập thể Công Chánh, nay tình nguyện ngồi lại với chúng ta và hăng say đóng góp với tất cả khả năng và thiện chí của mình.

Để tỏ lòng quý mến LT, không có ý nghĩa nào hơn là tìm và tặng cho nó một mẫu biểu tượng (logo), nói lên vài nét đặc trưng của tập thể AHCC chúng ta. Nó cũng là một triện son tặng cho đứa con tinh thần đã trưởng thành và còn nhiều hứa hẹn. Ban Phụ Trách xin đề nghị tất cả chúng ta thử tìm một mẫu biểu tượng ngay sau khi đọc xong lá thư ngỏ này.

Một số tiêu chuẩn sau đây có thể được áp dụng cho mẫu biểu tượng:

1. Nội dung: Mẫu cần nói lên được tinh thần tương thân tương trợ giữa các Ái Hữu và Thân Hữu.
2. Hình thức: Hình tròn, đường kính tối đa 1.5 inches( khoảng 3.8 cm).
3. Vị trí: Mẫu sẽ được đặt ở góc bên trái trang bìa, bên trong mẫu sẽ dành một khoảng trống để ghi số thứ tự của LT cùng tháng phát hành.

Mọi đề nghị về mẫu biểu tượng và ý kiến liên hệ, xin gửi về:

**BPT/LTAHCC**

c/o: AH Nguyễn Phú Điền

1170 Kraemer Drive

Corona, CA 91720

Điện thoại: (909) 340-3574

E-Mail: Tanya 414 @aol. com

Xin cảm ơn trước sự hưởng ứng của quý Ái Hữu và Thân Hữu, Ban Phụ Trách sẽ lần lượt giới thiệu các mẫu biểu tượng và ý kiến nhận được trong các số tới.